

โครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ของเทศบาลตำบลวังศาลา
เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปี ๒๕๖๓

๑. ชื่อโครงการ: โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

๒. หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันในด้านปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศไทยเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย เป็นอย่างมาก จึงส่งผลกระทบต่อมากมายให้กับประชาชน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อเป็นการต่อยอดในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากเดิมที่เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาล โดยการเร่งรัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางในครัวเรือน โดยยึดหลักการบูรณาการ ๓Rs ประชากรรัฐ (การใช้น้อย การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงรายละเอียดและความประสงค์ที่จะสื่อสารออกไปให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงปัญหาของขยะมูลฝอยในปัจจุบันที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังศาลา ได้ตระหนักถึงปัญหาของขยะมูลฝอยในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จึงดำเนินการจัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน มาก่อนแล้วในปีงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยได้ริเริ่มจาก หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังทอง ตำบลวังศาลา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ขนาดเล็กในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ และหมู่ที่ ๖ บ้านหัวพงษ์ ตำบลวังศาลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” เพื่อให้เป็นการขยายเครือข่ายในชุมชนให้เกิดองค์ประกอบในความรู้และความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่องสานต่อจากปีงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ จนถึงปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ มีการอบรมให้ความรู้และการเข้าพื้นที่แหล่งชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีความรับผิดชอบ รวมถึงสถานศึกษาและศาสนสถานให้มีการครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลวังศาลา จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ทำให้ หมู่ที่ ๖ บ้านหัวพงษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมาตรฐาน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมในด้านกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตอบสนองตามแบบแผนนโยบายของรัฐบาลและให้เป็นไปตามแบบแผนพัฒนา ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อเป็นการปลูกฝังในประชาชน เยาวชน กลุ่มผู้นำทุกภาคส่วน โรงเรียน วัด เป็นต้น โดยให้มีการคัดแยกขยะจากต้นทางครัวเรือนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ และสามารถเป็นแหล่งชุมชนปลอดขยะต้นแบบได้ แล้วเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ จึงได้ดำเนินการสรุปผลให้คณะกรรมการของโครงการฯทราบ โดยการทำสถิติการหาค่าลดของปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนแต่ละหมู่ว่ามีผลลดปริมาณขยะไปมากน้อยเพียงใด ซึ่งปริมาณของขยะในชุมชนลดลงเฉลี่ย ๖ ตัน/วัน และการประเมินผลของโครงการฯ ดังกล่าวที่ได้จัดดำเนินการขึ้น โดยให้ประชาชนในพื้นที่แต่ละหมู่ที่ได้ลงพื้นที่เข้าไปอบรมในการให้ความรู้ความเข้าใจได้ทำการประเมินตามหลักของตัวชี้วัดของโครงการฯ เพื่อเป็นการสานต่อตามแนวทางประชารัฐในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้

/๑. เพื่อให้สภาวะ.....